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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  
 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 

วันที่  15  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565   
 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  

******************************************** 

ผู้มาประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายสุบิน  โนนศรีโคตร์   รองประธานสภา ฯ 
2. นางบุญลือ  วิชาชัย    เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม          
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายค าพอง  พรรณขาม นายก อบต.เหล่ากลาง ค าพอง  พรรณขาม  
2 นายสมัย  วิชาชัย รองนายก อบต.เหล่ากลาง สมัย  วิชาชัย  
3 นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ รองนายก อบต.เหล่ากลาง สิริลักษณ์  นาสุวรรณ  
4 นายเงิน  นาจรูญ เลขานุการนายก อบต.เหล่ากลาง เงิน  นาจรูญ  
5 พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัด อบต.เหล่ากลาง ชาญชัย ดอนภิรมย์  
6 จ.อ.คมสันต์  นันทะเพชร รองปลัด อบต.เหล่ากลาง คมสันต์  นันทะเพชร  
7 นางสาววรันธร  นาจ ารัส ผช.จพง.ธุรการ วรันธร  นาจ ารัส  
 
 

/เริ่มประชุม............ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพร้อม  สุริฉาย ประธานสภาฯ พร้อม  สุริฉาย  
2 นางสาวไพฑูรย์  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  2 ไพฑูรย์  พละสาร  
3 นายปัญญา  นาหัวหนอง ส.อบต.  หมู่ที่  3 ปัญญา  นาหัวหนอง  
4 นายศุภกิจ  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  4 ศุภกิจ  พละสาร  
5 นายสมบัติ  นาสมจิตต์ ส.อบต.  หมู่ที่  5 สมบัติ  นาสมจิตต์  
6 นายชลายุทธ์  ทองดี ส.อบต.  หมู่ที่  6 ชลายุทธ์  ทองดี  
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เริ่มประชุม เวลา   09.00  น. 

                    - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานสภาฯได้กล่าวเปิดประชุม และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ 
  ประชุม 
นายพร้อม   สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อ 
  บุคคลที่สมควรท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  
  ในวันนี้ เนื่องจากนางบุญลือ  วิชาชัย  ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
  เพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวโรคโควิด 19  ขอเชิญเสนอผู้ที่เห็นสมควรพร้อมผู้รับรอง  2 คน 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 ขอเสนอ นายปัญญา  นาหัวหนอง  สมาชิกสภา อบต.ม.3 เป็น 
  เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) 
ผู้รับรอง  1.  นายศุภกิจ  พละสาร    สมาชิกสภา อบต.ม.4 
  2.  นายสมบัติ  นาสมจิตต์ สมาชิกสภา อบต.ม.5 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือมติเป็นเอกฉันท์ เลือก 
  นายปัญญา  นาหัวหนอง สมาชิกสภา อบต.ม.3 เป็นเลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว) เพื่อปฏิบัติ 
  หน้าที่ในการประชุมในวันนี้ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบเลือกนายปัญญา  นาหัวหนอง สมาชิกสภา อบต.ม.3 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
  (ชั่วคราว) อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายพร้อม  สุริฉาย ประธานสภาฯ -แจ้งเรื่องวันนี้มีสมาชิกสภาฯ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงขอลา   
  จ านวน  2  คน คือ  

1. นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภาฯ ติดภารกิจร่วมงานรับปริญญาลูกสาว 
2. นางบุญลือ  วิชาชัย  เลขานุการสภาฯ  เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ในช่วงกักตัวโควิด 19 
-ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ในการจัดโครงการมอบถุงปันสุขให้ชาวบ้าน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

-การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2565  ครั้งที่ 2 วันที่   22  สิงหาคม  2565 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ       -ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เพ่ือจะ 
  พิจารณาแก้ไขค าผิดหรือเพ่ิมเติมข้อความในที่ประชุม 
ที่ประชุม           - รับรอง  6  เสียง ไม่รับรอง  ไม่มี      งดออกเสียง  ไม่มี 

/ระเบียบวาระ........ 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1  เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  เรื่องการติดตั้งบ่อดัก 
  ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่าน นายก อบต. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่าง 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน 
  อาคาร 
นายค าพอง  พรรณขาม นายก อบต.  -ขอมอบให้ท่าน ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจง 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. - ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นก าหนดให้มี 
  การติดตั้งบ่อดักไขมัน  เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มี 
  อยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มกีารระบาย 
  น้ าทิ้งลงหรือไหลสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า 
   ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  
  2550  มาตรา  18 มาตรา 20 (3) และมาตรา  44  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  ประกอบกับ 
  มาตรา 67(2) และมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
  พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ 
  ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ตราเป็น 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
  กลาง  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........ ขึ้นบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  

 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  เรื่องติดตั้ง
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ........ 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
  บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา  20(3)  
  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เหล่ากลาง และนายอ าเภอฆ้องชัย จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ..........” 

/ข้อ 2....... 
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   ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น 
  ไป 
   ข้อ  3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดของ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
   ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า  ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูก 
  สร้างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ 
   “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่าน 
  การใช้แล้ว 
   “การระบายน้ า”  หมายความว่า  การผันน้ า  การปล่อยน้ า  การเทน้ า  การสาดน้ า  
  หรือการกระท าอ่ืนใดเป็นการถ่ายเทน้ า 
   “แหล่งระบายน้ า”  หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า  ล ากระโดง  ล าราง  คู  
  คลอง  แม่น้ า  ทะเล  และแหล่งน้ าสาธารณะ  และน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เป็นของ 
  เอกชน  ซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ข้อ 5  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง 
  ระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับ 
  อาคารประเภทนั้น 
   ข้อ 6  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน 
  ที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดัก 
  ไขมันส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ 
  ระหว่างปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตาม 
  ข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 
   ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5  เก็บ ขน น้ ามัน หรือไขมันไปบ่อ 
  ดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่ 
  เสมอ 
   ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ต้อระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
   ข้อ 9 และพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการ 
  ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 

/ข้อ 10...... 
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   ข้อ 10 ให้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความ 
  จ าเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ  ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพพ้ืนที่ เช่น  
  พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชนบท 
   ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี 
  อ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
   ประกาศ  ณ  วันที่.........เดือน................พ.ศ. ....... 

 ตามรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอนายอ าเภอฆ้องชัยอนุมัติเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

นายพร้อม  สุริฉาย   ประธานสภาฯ -ตามท่ี ปลัด อบต.ได้ชี้แจงในรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ 
  อภิปรายเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.2 - ส าหรับบ่อดักไขมัน ในพ้ืนที่ต าบลเหล่ากลางเห็นว่ายังไม่มีความ 
  จ าเป็นเพราะอยู่ในชนบท แต่ถ้าเป็นนโยบายก็ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ใน 
  ร่างข้อบัญญัตินี้ ในข้อ 7  เมื่อมีบ่อดักไขมันแล้ว ส่วนไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการน าไป 
  ก าจัดเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านหรือทาง อบต.เป็นผู้รับผิดชอบ และถ้ามีการประกาศใช้แล้ว 
  จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไหม 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. -การก าจัดไขมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านเพราะอยู่ในเขตบ้าน  
  การด าเนินการทิ้งหรือค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เกี่ยวข้องกับ พรบ.หลายๆ ฉบับ เช่น พรบ.ควบคุม 
  อาคาร การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
นายปัญญา  นาหัวหนอง เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  - การสร้างบ่อดักไขมันจะให้ท าทุกครัวเรือนไหมหรือ 
  ให้ท าเฉพาะร้านค้า 
จ.อ.คมสันต์  นันทะเพชร  รองปลัด อบต.  - ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท า 
  ข้อบัญญัตินี้ และมีก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม จึงได้มีการขอขยายเวลาเป็น 
  เดือนกันยายน ข้อบัญญัตินี้จะใช้บังคับกับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ถ้า 
  มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารแบบแปลนอาคารต้องมีบ่อดักไขมัน จึงจะมีการอนุญาตให้ 
  ก่อสร้างได้ 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ 
  ที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตาม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง   
  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....... ขอให้ยกมือ 

/ที่ประชุม...... 
 



ส าเนา 

 

-6- 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ   6  เสียง       ไม่เห็นชอบ  ไม่มี       งดออกเสียง   ไม่มี 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง เรื่องการติดตั้งบ่อ 
  ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....... อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
  3.2 เรื่องร่างบัญชีค่าธรรมเนียมต่อท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  
   เรื่องตลาด พ.ศ. 2558 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับร่างบัญชี 
  ค่าธรรมเนียมต่อท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  เรื่องตลาด พ.ศ. 2558 
นายค าพอง พรรณขาม นายก อบต.  –  ขอมอบให้ ปลัด อบต.ชี้แจง 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. -ด้วยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง   เรื่องตลาด  
  พ.ศ. 2558 ซ่ึงได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2558  โดยนายสุข  อนุสนธิ์  นายก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง   โดยมีบัญชีแนบท้าย จึงขอเสนอร่างเพ่ิมเติมบัญชี 
  ค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง เรื่องตลาด พ.ศ.  
  2558 เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง พิจารณาให้ 
  ความเห็นชอบ รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด  ตามาตรา  34   
 -ตลาดประเภทที่  1  ค่าธรรมเนียมฉบับละ  2,000 บาทต่อปี 
 -ตลาดประเภทที่ 2 
 ขนาดพ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่  2  ไร่ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ  1,500 บาทต่อปี 
 ขนาดพ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่  2  ไร่ลงไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ  1,000 บาทต่อปี 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ขายในตลาดชั่วคราวแผงละ  10  บาท 
3. ค่าธรรมเนียมค่าเช่าห้องตลาด  อบต.เหล่ากลาง ค่าธรรมเนียมฉบับละ  4,800 บาทต่อปี 

 -โดยผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าบริการ  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้าเองในแต่ละเดือน 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -มีท่านสภาฯใดมีข้อสงสัยหรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับตลาดประเภทที่ 2  กรณีตลาดวัด 
  ต้องมีการขออนุญาตไหม 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. - ตลาดวัดในพ้ืนที่ต าบลได้มีการอนุโลมต่อไปจะแจ้งผู้ประกอบการ  
  ส่วนตลาดเอกชนบ้านหัวโนนเปลือย  จัดอยู่ในตลาดประเภทที่ 2 ขนาดพ้ืนที่ประกอบการ 
  ตั้งแต่  2  ไร่ขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียม  1,500 บาทต่อปี 

/นายพร้อม.......... 
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นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี 
  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างบัญชีค่าธรรมเนียมต่อท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เหล่ากลาง  เรื่องตลาด พ.ศ. 2558 
ที่ประชุม เห็นชอบ   6  เสียง        ไม่เห็นชอบ  ไม่มี       งดออกเสียง   ไม่มี 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามร่างบัญชีค่าธรรมเนียมต่อท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เหล่ากลาง  เรื่องตลาด พ.ศ. 2558  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมบัติ  นาสมจิตต์  ส.อบต.ม.5 - ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างของ หมู่ที่ 5  ทางการไฟฟ้าได้ส่ง 
  ประมาณการมาหรือยัง 
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. - การไฟฟ้ายังไม่ได้แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายมา 
จ.อ.คมสันต์  นันทะเพชร  รองปลัด อบต. - ได้แจ้งให้ทางกองช่างได้ประสานกับการไฟฟ้าฆ้องชัยแล้ว ถ้า 
  ประมาณการมาล่าช้าคงต้องใช้ตามประมาณการเดิมตามที่ทางการไฟฟ้าแจ้งมา 
นายปัญญา  นาหัวหนอง เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)  - ขอถามเรื่องสถานการณ์น้ าหน่วยงานที่ 
  เกี่ยวข้องมีการด าเนินการอย่างไร 
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. - วันศุกร์ได้มีการเปิดประตูระบายน้ าแล้ว และมีการส่งหนังสือไป

ยังส่วนกลางแล้ว 
จ.อ.คมสันต์  นันทะเพชร  รองปลัด อบต.  –  เมื่อวันที่  14  กันยายน ที่ผ่านมา  อบต.ได้ออกประชาคมเพ่ือ 
  ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567 เรื่องการก่อสร้างประปา หมู่ที่  1และหมู่ที่ 7 ซึ่งเป็น 
  หมู่บ้านที่มีหนองสาธารณะ หมู่ที่ 1  จะใช้หนองคู  หมู่ที่ 7  จะใช้กุดซวยน้อย ซึ่งจ าเป็นต้อง 
  มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอรับงบประมาณ  
  -วันที่  22  กันยายน  2565  จะประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน ถ้าหมู่บ้านไหนจะ 
  เพ่ิมเติมแผน ปี 2566-2570  ให้ประชาคมหมู่บ้านแล้วส่งแผนเพ่ิมเติมให้นักวิเคราะห์ฯ เพ่ือ 
  บรรจุเข้าในแผน    
  -วันที่  23  กันยายน  2565  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. - วันที่  14  กันยายน 2565 ผู้ตรวจการกรมการพัฒนาชุมชน  
  ผู้บริหารจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายก อบต. ปลัด อบต.และทีมปฏิบัติฯ 
  ต าบลเหล่ากลาง ร่วมติดตามโครงการแก้ปัญหาคามยากจน  TPMAP  ครัวเรือนนางลอง 
    วงศ์แสง ม.8 และครัวเรือนนางสา  ภาระพงษ์  ม.1 
 

/แจ้งเรื่อง........ 
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 -แจ้งเรื่องมีบุคลากร อบต.เหล่ากลาง จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่  30  กันยายน  2565  
 และมีพิธีสู่ขวัญในวันที่  27  สิงหาคม  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 กลาง  เวลา  09.00  น. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานดังกล่าวด้วย 

 
นายพร้อม  สุริฉาย   ประธานสภาฯ -มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่าน 
  ใดเพ่ิมเติมอะไรอีก ก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ 

 ร่วมประชุมในวันนี้  ขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่  26  กันยายน  2565  เวลา  09.00  น.  
 การแต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากี และขอปิดประชุม                                            

 
ปิดประชุม  เวลา  12.00  น.  
                                                             

ลงชื่อ       ปัญญา  นาหัวหนอง      ผู้บันทึกการประชุม     
         (นายปัญญา  นาหัวหนอง 

                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง(ชั่วคราว) 
 
          ลงชื่อ           พร้อม   สุริฉาย  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายพร้อม  สุริฉาย) 

 ประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบลเหล่ากลาง 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  

 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 
วันที่  26  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565   

 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  
******************************************** 

ผู้มาประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายสมบัติ  นาสมจิตต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
ผู้เข้าร่วมประชุม          

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายค าพอง  พรรณขาม นายก อบต.เหล่ากลาง ค าพอง  พรรณขาม  
2 นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ รองนายก อบต.เหล่ากลาง สิริลักษณ์  นาสุวรรณ  
3 นายเงิน  นาจรูญ เลขานุการนายก อบต.เหล่ากลาง เงิน  นาจรูญ  
4 พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัด อบต.เหล่ากลาง ชาญชัย ดอนภิรมย์  
5 จ.อ.คมสันต์  นันทะเพชร รองปลัด อบต.เหล่ากลาง คมสันต์  นันทะเพชร  
6 น.ส.พรทิพย์ ศรีสงคราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรทิพย์ ศรีสงคราม  
7 นางสาววรันธร  นาจ ารัส ผช.จพง.ธุรการ วรันธร  นาจ ารัส  
 
 

/เริ่มประชุม............ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพร้อม  สุริฉาย ประธานสภาฯ พร้อม  สุริฉาย  
2 นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ รองประธานสภาฯ สุบิน  โนนศรีโคตร์  
3 นางสาวไพฑูรย์  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  2 ไพฑูรย์  พละสาร  
4 นายปัญญา  นาหัวหนอง ส.อบต.  หมู่ที่  3 ปัญญา  นาหัวหนอง  
5 นายศุภกิจ  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  4 ศุภกิจ  พละสาร  
6 นายชลายุทธ์  ทองดี ส.อบต.  หมู่ที่  6 ชลายุทธ์  ทองดี  
7 นางบุญลือ  วิชาชัย เลขานุการสภา อบต. บุญลือ  วิชาชัย  
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เริ่มประชุม เวลา   09.00  น. 

                    - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานสภาฯได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการ 
  ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพร้อม  สุริฉาย ประธานสภาฯ -แจ้งเรื่องวันนี้มีสมาชิกสภาฯ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงขอลา   
  จ านวน  1  คน คือ นายสมบัติ  นาสมจิตต์  สมาชิกสภา อบต.ม.5 เนื่องจากไม่สบาย จึงขอ 
  ลาป่วย 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

-การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 / 2565  ครั้งที่ 1 วันที่   15 กันยายน  2565 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ       -ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เพ่ือจะ 
  พิจารณาแก้ไขค าผิดหรือเพ่ิมเติมข้อความในที่ประชุม 
ที่ประชุม           - รับรอง  7  เสียง ไม่รับรอง  ไม่มี      งดออกเสียง  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  -เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพิ่มเติม (ฉบับท่ี1)
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ  -ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2566-2570)เพ่ิมเติม (ฉบับที่1)  
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. -ขอเชิญท่านปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ได้ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาไปยังหมู่บ้านเพ่ือให้ 
  แต่ละหมู่บ้านได้ประชาคมเพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาและได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 

 ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)เพ่ิมเติม (ฉบับที่1)ต่อ 
 สภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาฯได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสารที่ 
 แนบท้ายรายงานการประชุม  

/นายพร้อม...... 
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นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  หรือไม่ เชิญอภิปราย 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภาฯ  -ขอเพ่ิมโครงการในแผนพัฒนาได้หรือไม่ เพราะได้รับ 
  เรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน ม.3 แต่พ้ืนที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 กับ หมู่ที่ 8 
นายชลายุทธ์  ทองดี  ส.อบต.ม.6  -ขอเพ่ิมโครงการคลองดาดคอนกรีต จากนานางไสย ชนะบูรณ์  
  ไปถึงสี่แยกบ้านโนนทันไปบ้านกระเดา 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 แผนงานเคหะ 
  และชุมชน การขยายเขตไฟฟ้าไม่ได้ระบุสถานที่ จะสามารถด าเนินการตามโครงการได้ไหม 
  -ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพันธุ์ข้าวชุมชน ไม่ได้ระบุสถานที่ด าเนินการ 
  2. โครงการส่งเสริมกลุ่มออกก าลังกาย  ไม่ได้ระบุสถานที่ด าเนินการ 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. -โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ตั้งไว้ในภาพรวมของต าบลสามารถ 
  ด าเนินการได้ 
นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ  รองนายก อบต. -ในแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง 
  พ้ืนฐาน 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้าน 
  นายบุญเพ็ง  วรคุณ ถึงสามแยกสวนนางวันดี  พร้อมเสาและสายพาดดับ ให้ระบุสถานที่ หมู่ 
  ที่ 5 เพราะเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ 5 
นายปัญญา  นาหัวหนอง  ส.อบต.ม.3 - ข้อ 23 โครงการซ่อมแซมล ารางระบายน้ าดาดคอนกรีต จาก 
  คลอง  7R ถึงนานายบัญชา  เชื้อผกา เปลี่ยนจากล ารางระบายน้ าเป็นคันคูส่งน้ า 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภาฯ -ข้อ 54  โครงการก่อสร้างถนนดินจากนายนายประสิทธิ์  
  แก้วทะชาติ  ถึงสวนนายสมดี  วิชาชัย แก้ไขระยะทางจากยาว  200  เมตร เป็นยาว 700   
  เมตร 
นายศุภกิจ  พละสาร  ส.อบต.ม.4  - ข้อ 34 โครงการขุดลอกล าราง จากนานายสุมิตร กมลคร ถึง 
  นานายค าพูล เปลี่ยนจากขุดลอกล ารางเป็นขุดลอกคันคูส่งน้ า 
  -ข้อ 35 โครงการขุดลอกล าราง จากนานางบัวไล  ชัยชาญล า ถึงนานายสุพล  นิตยโรจน์  
  เปลี่ยนจากขุดลอกล ารางเป็นขุดลอกคันคูส่งน้ า 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ - ข้อ 7 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังพร้อมบดอัด ให้ระบุ 
  สถานที่ก่อสร้างเพ่ิมเป็นจากคลอง  7R ถึงคุยหนองคล้า 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -ขอทราบโครงการในแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพของต าบล 
จ่าเอกคมสันต์  นันทะเพชร  รองปลัด อบต. -โครงการที่เกินศักยภาพจะเป็นโครงการขุดลอกกุดวังซอ  
  กุดหล่ม หนองสิม  หนองฮี  หนองไฮ หนองจอก และกุดซวยน้อย 

/นายพร้อม...... 
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นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ 
 ที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพ่ิมเติม (ฉบับที่1)  
 และท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ   7  เสียง       ไม่เห็นชอบ  ไม่มี       งดออกเสียง   ไม่มี 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)เพิ่มเติม (ฉบับท่ี1) และที่มีการ 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลง   อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภาฯ - ขอสอบถามเรื่องร้องทุกข์หมู่ที่  8 ที่ได้รับความ 
  เดือดร้อนจากวาตภัยหอถังพัง ตอนนี้ด าเนินการถึงไหนแล้วเพราะชาวบ้านเดือดร้อน 
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. - ตอนนี้ทางหมู่บ้านยังไม่ได้แจ้งระบุสถานที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง 
  มาจึงไม่สามารถด าเนินการได้ ถ้าเป็นที่เดิมก็มีปัญหาน้ าเค็ม  ถ้าเป็นที่เอกชน  ต้องมีการขอ 
  ใช้สถานที่ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถด าเนินการได้ 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. - การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ที่ด าเนินการล่าช้าเพราะต้องศึกษา 
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เพราะถ้าเป็นที่เอกชนต้องมีการอุทิศหรือชาวบ้านต้อง 
  ซื้อที่ที่จะใช้ก่อสร้างก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้  ทางเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ 
  แหล่งน้ า ที่พอจะน ามาใช้ท าน้ าประปาผิวดิน เพราะถ้าขุดเจาะที่เดิมก็เป็นน้ าเค็มเจาะมาแล้ว 
  ก็ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ก็ไม่มีประโยชน์ ท าให้เสียงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์  
นายพร้อม  สุริฉาย   ประธานสภาฯ -มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่าน 
  ใดเพ่ิมเติมอะไรอีก ก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ 

 ร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2565                                            
 
ปิดประชุม  เวลา  12.00  น.  
                                                             

ลงชื่อ        บุญลือ   วิชาชัย         ผู้บันทึกการประชุม     
           (นางบุญลือ  วิชาชัย) 

                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
 
          ลงชื่อ         พร้อม    สุริฉาย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายพร้อม  สุริฉาย) 
                                           ประธานสภาองค์การบริหารสวนต าบลเหล่ากลาง 
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